

Quảng Bình: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư

21:13 17/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 17/11, UBND tỉnh Quảng Bình có buổi làm việc với các đại diện xúc tiến đầu tư của Việt Nam tại nước ngoài.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này đã thông tin khái quát về tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là những lợi thế về địa lý, kinh tế; hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp; nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng và các tiềm năng, lợi thế của tỉnh trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch...; tình hình thực hiện các dự án FDI trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình cũng thông tin về các định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới vào các khu vực, như: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu vực đô thị và khu vực ven biển, đồng bằng; khu vực miền núi, trung du...



Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại diện xúc tiến đầu tư Việt Nam ở nước ngoài đã trao đổi về những tiềm năng, lợi thế của Quảng Bình trong thu hút đầu tư với các quốc gia; xu hướng xúc tiến đầu tư của các NĐT, DN nước ngoài; các ngành, lĩnh vực mà NĐT nước ngoài quan tâm hiện nay.

Các nhà đầu tư (NĐT), doanh nghiệp Quảng Bình và đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cũng chia sẻ, trao đổi một số nội dung liên quan đến việc liên kết, hợp tác đầu tư với NĐT nước ngoài để phát triển nguồn năng lượng xanh, năng lượng sạch, như: Viên nén năng lượng, điện gió; phát triển du lịch, dịch vụ; công nghiệp chế biến gỗ; phát triển nông nghiệp sạch công nghệ cao, trồng cây dược liệu, đầu tư nuôi trồng, chế biến thủy sản.



Ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định, tỉnh Quảng Bình luôn mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương và lãnh đạo tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho các NĐT, xem thành công của NĐT là thành công của tỉnh. Tỉnh Quảng Bình mong muốn các đại diện xúc tiến đầu tư là cầu nối quan trọng, quảng bá các thông tin, tiềm năng, lợi thế của Quảng Bình đến cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài. Kết nối các

doanh nghiệp lớn đến tìm hiểu, nghiên cứu, đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, hỗ trợ tỉnh tổ chức các sự kiện, hội nghị về xúc tiến đầu tư; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm đạt kết quả cao.

Cảnh Hoa

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/quang-binh-tao-dieu-kien-thuan-loi-nhat-cho-cac-nha-dau-tu>